

Số:100/BC-UBND

Dương Hoà, ngày 03 tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO

Rà soát mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch cộng đồng trên địa bàn xã

Thực hiện công văn số 300/ KT ngày 31 tháng 7 năm 2023 của phòng kinh tế thị xã về việc rà soát mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch cộng đồng trên địa bàn xã. UBND Xã Dương Hoà xin báo cáo cụ thể như sau

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP SINH THÁI GẮN VỚI DU LỊCH CỘNG ĐỒNG

1. Thuận lợi

Dương Hoà được thiên nhiên ưu đãi nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, là nơi làng quê bình yên có cảnh quan sông núi, thác ghềnh hòa quện vào nhau còn giữ trên mình nhiều vẻ đẹp nguyên sơ chưa được khai thác. Bên cạnh đó có di tích lịch sử cách mạng Bia Chiến tích và Chợ Kháng chiến Dương Hoà; nghề truyền thống chế tắm hương và làm chổi từ cây lồ ô; nấu và chưng cất tinh dầu thanh trà, hoa hồng...; những vườn Thanh trà sai trĩu quả, có các món rau rừng, cá suối, gà vườn... tại địa phương. Là những tài nguyên du lịch giàu tiềm năng để phát triển ngành du lịch, dịch vụ của xã.

Chương trình phát triển du lịch là một trong những chương trình trọng tâm của xã được sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo các cấp và các phòng ban chức năng của thị xã. Đặc biệt là sự tập trung lãnh chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và bà con nhân dân. Nhờ vậy, dù trong thời gian ngắn, chương trình du lịch của xã đã có những bước khởi sắc, tạo tiền đề quan trọng cho việc phát triển những năm tiếp theo.

2. Khó khăn:

Do vị trí cách xa trung tâm thành phố, đường đi lại khó khăn (Tỉnh lộ 7) nên một số du khách còn ngại đến Dương Hoà; nhiều cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch chưa được đầu tư đồng bộ nên việc khai thác còn chưa thuận lợi; các dịch vụ du lịch chưa phát triển, chưa đáp ứng nhu cầu của du khách khi tham quan du lịch trên địa bàn.

Một bộ phận cán bộ và người dân còn nhận thức chưa đầy đủ về chương trình phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn gắn với du lịch cộng đồng dẫn đến mơ hồ trong việc triển khai và tiếp nhận, còn tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thực hiện Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đảng ủy, HĐND xã đã ban hành nghị quyết và chương trình hành động của Đảng ủy về phát triển du lịch nông thôn của xã giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở đó UBND xã đã ban hành kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 12/11/2020 về phát triển dịch vụ, du lịch giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch số 34/KH-UBND về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Dương Hòa giai đoạn 2021 – 2025; quyết định thành lập Tổ giúp việc thực hiện chương trình phát triển Du lịch nông thôn xã Dương Hòa, giai đoạn 2021 – 2025; từng năm xây dựng kế hoạch, lộ trình để tổ chức thực hiện.

2. Công tác phối hợp giữa UBND và MTTQ, các đoàn thể

Phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích tham gia các hoạt động phát triển du lịch; đẩy mạnh đề án Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn dân cư, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Năm 2022 phối hợp với hội LHPN xã mở 02 lớp tập huấn về du lịch và nghề chế tăm hương và làm chổi tre do Phòng VH TT thị xã tổ chức có 87 hội viên tham gia.

3. Kết quả thực đạt được

Về xây dựng cơ bản các công trình phục vụ du lịch, UBND xã đã phối hợp với BQL đầu tư xây dựng thị xã đã tiến hành bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường vào thác Đá Dẫm và bãi đỗ xe, theo quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật đường vào chằng Đá Dẫm dài 900m, bê tông rộng 3,5m, tổng mức đầu tư 4,85 tỷ đồng, phục vụ du lịch cộng đồng; phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát đầu tư phát triển du lịch thác Đá dẫm; trình UBND thị xã đầu tư quy hoạch chi tiết khu lưu niệm sự kiện chiến khu Dương Hòa; đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư khu lưu niệm sự kiện Bia Chiến tích Dương Hòa; đã đăng ký các hạng mục đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2022 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 gồm đường nội đồng Đồng Rê, cải tạo sửa chữa bến thuyền Tân Ba để làm bến thuyền du lịch, xây dựng nhà trưng bày, nhà vệ sinh... với tổng vốn đăng ký hơn 50 tỷ đồng.

Hiện toàn xã có 03 hộ và 01 HTX tham gia hoạt động du lịch sinh thái nông nghiệp kết hợp với du lịch cộng đồng. Trong đó có 02 hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú và phục vụ ăn uống dưới tán vườn Thanh trà; 02 hộ tổ chức xây dựng hình thức farm du lịch, kinh doanh việc trải nghiệm các nghề truyền thống như chế tăm hương, làm chổi, chế biến các món ăn từ quả thanh trà và học làm nông nghiệp; 01 HTX kinh doanh du lịch trải nghiệm hoạt động chôn cất tinh dầu từ hoa hồng và các cây dược liệu, khám phá vườn và lịch sử văn hóa địa phương... Trong 6 tháng

đầu năm 2023 hoạt động du lịch nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch cộng đồng trên địa bàn đón khoảng hơn 3000 lượt khách tham quan, du lịch và trải nghiệm các sản phẩm du lịch nông nghiệp, nghề thủ công truyền thống.

III. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Những tồn tại hạn chế

- Lượng khách du lịch thuần túy theo loại hình du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng còn hạn chế ... Chưa phát huy hết tiềm năng về khai thác các hoạt động du lịch dưới tán vườn và chế biến các sản phẩm nông sản hiện có thành hàng hóa có thể phục vụ du lịch.

- Hệ thống giao thông kết nối các điểm du lịch chưa thuận lợi; hạ tầng thiết yếu tại các điểm du lịch như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng... còn thiếu.

- Chất lượng và tính chuyên nghiệp của các hoạt động xúc tiến, quảng bá còn hạn chế, nguồn lực cho xúc tiến quảng bá du lịch thấp, trang web quảng bá du lịch Dương Hòa chưa phong phú các hoạt động, các địa điểm, chưa đủ sức lan tỏa.

- Các mô hình kinh doanh du lịch sinh thái nông nghiệp còn nhỏ lẻ, hình thức tự phát, thiếu chuyên nghiệp, đầu tư chưa bài bản, thu nhập của người dân làm du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn còn phụ thuộc vào các doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên.

2. Nguyên nhân tồn tại hạn chế

Công tác quản lý nhà nước về xúc tiến, quảng bá và liên kết phát triển du lịch vẫn còn bất cập, hiệu quả hoạt động chưa cao, quảng bá và liên kết chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của du lịch của địa phương.

Việc phối hợp xây dựng sản phẩm du lịch chung của vùng chưa rõ nét. Nội dung các hoạt động liên kết ít được đổi mới, chưa phong phú, chưa tạo được sản phẩm du lịch sự hấp dẫn dựa vào tiềm năng lợi thế của địa phương và chưa tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch.

Các chương trình hỗ trợ phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn còn thiếu tập trung, chưa phát huy được tiềm năng lợi thế của vùng miền trong phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch cộng đồng.

IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Thực hiện quy hoạch các điểm có giá trị để kêu gọi các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện, năng lực đầu tư phát triển du lịch có hiệu quả như thác Đá dăm, hồ Gia mòi, các diện tích ven sông bãi bồi có vị trí đẹp.

- Đề nghị thị xã tiếp tục quan tâm mở các lớp tập huấn về du lịch, nấu ăn, thuyết trình để người dân tiếp cận gần hơn với du lịch; đẩy mạnh việc hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch, hỗ trợ việc xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch nông nghiệp nông thôn theo quy định và phát huy tài nguyên du lịch địa phương.

- Hỗ trợ bảo tồn, phục dựng và phát triển các làng nghề, ẩm thực; hỗ trợ xây dựng các vườn mẫu kết hợp phát triển du lịch dưới tán vườn.

Trên đây là báo cáo tình hình phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch cộng đồng trên địa bàn xã./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã;
- Phòng Kinh tế thị xã;
- BTV Đảng ủy;
- TT.HĐND xã;
- MTTQ, các đoàn thể xã;
- Lưu:VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Tấn Phần

**PHỤ LỤC: RÀ SOÁT CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP SINH THÁI GẮN VỚI DU LỊCH
CỘNG ĐỒNG HIỆN CÓ TẠI XÃ DƯƠNG HÒA**

(Kèm theo Công văn số 300/KT ngày 31/7/2023 của Phòng Kinh tế thị xã)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tổ chức/Cá nhân	Loại hình dịch vụ	Địa chỉ	Qui mô	Kinh phí đầu tư (nếu có)	Ghi chú
1	HTX Dược liệu Thông xanh	Trồng dược liệu kết hợp KD du lịch	Thôn Hạ, xã Dương Hòa	0,5 ha		
2	Xanh Homestay, hộ KD Hồ Thị Mỹ Ni	Trồng bưởi da xanh kết hợp xây dựng homestay và kinh doanh ăn uống	Thôn Bường Tằm xã Dương Hòa			
3	Farm Vườn Ngoại, hộ KD Nguyễn Bửu – Trần Thị Thanh	Trồng Thanh trà kết hợp điểm dừng chân, trải nghiệm nông nghiệp, nghề truyền thống.	Thôn Bường Tằm xã Dương Hòa			
4	Hộ KD Lê Văn Hùng	Kinh doanh điểm lưu trú homestay kết hợp làm vườn				